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จุรินทร์ เคาะ 6 มาตรการ ช่วยชาวสวน-ล้ง-ผู้ส่งออก                                                 
หาทางออกระบายผลไม้ไทย หลังวิกฤตไวรัสโคโรน่า 

---------------------------------------- 

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอ านวยการประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ครบวงจร ท่ีศูนย์ประชุม
จังหวัด อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เวลา 13.30 -17.00 น.  โดยเปิดโอกาสให้เกษตร
ตะกอนชาวสวนผลไม้และหลงผู้รับซื้อผลไม้รวมท้ังผู้ส่งออก ได้สะท้อนปัญหาเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับ
ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรพร้อมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

  ภายหลังการหารือหลายชั่วโมง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
กล่าวสรุปการประชุมว่า ตนให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร เชิญ เกษตร ล้ง ผู้ส่งออก ผู้แปรรูป 
มาพบปะเพื่อสะท้อนปัญหา ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ผลไม้ไทยได้มีอนาคตยั่งยืนโดยปัญหาต่างๆ 
และได้แนวทางท่ีจะคลี่คลาย ส่วนระยะยาว ราชการท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลในระยาวต่อไป คือ ส าหรับวันนี้ได้
ข้อสรุป 6 เร่ืองด้วยกัน คือ  

  1. ความกังวลเรื่องตลาดจีน การส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะทางทะเล ไม่
สามารถน าเข้าได้โดยสะดวก เนื่องจากทูตพาณิชย์ของไทยแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ว่าติดเทศกาลตรุษจีน
และไวรัสโคโรนาท าให้มีการขยายวันหยุดเพิ่มเติมออกไป เจ้าหน้าท่ีจึงมีจ านวนน้อยท าให้การส่งออกขาด
ความคล่องตัว  ตอนนี้ได้ทราบจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าได้รับแจ้งจากทูต
พาณิชย์ของไทยประจ าประเทศจีน ว่าจะเปิดท าการปกติในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ ท่ีจะถึงนี้ คาดว่าการส่งออก
ผลไม้ไปจีนน่าจะคลี่คลายไปสู่ภาวะปกติต่อไปได้  

  2. การส่งออกผลไม้เข้าจีนทางบกที่ติดขัดอยู่ท่ีด่านเวียดนามไปจีนซึ่งทางเวียดนามมีรายงาน
ว่าไม่สามารถข้ามไปด่านจีนได้ ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าวันนี้ได้เปิดด่านแล้ว 

  3. เรื่องเอกสารรับรองมาตรฐานของผลไม้ไทยซึ่งเรียกว่า GAP ซึ่งทางการจีนต้องการ  
หากจะมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนขณะนี้มีปัญหาการออกเอกสาร GAP เนื่องจากมีความจ าเป็น 
ต้องไปตรวจสวนแต่ละแปลงจึงจะออกไปให้ได้ เฉพาะในภาคตะวันออกมีภารกิจท่ีจะต้องออกใบ GAP ให้กับ 

 



 

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ณ วันนี้ประมาณ 30,000 ราย และคาดว่าถัดจากนี้ไปช่วงฤดูผลไม้ออกเยอะ 
มีนาคมจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนรวมเป็นประมาณ 50,000 รายซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายละประมาณ 180 บาทต้องใช้
งบประมาณท้ังสิ้นประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่างบประมาณปี 63 ถูกตัดงบประมาณถึงอย่างไรก็ตาม
วันนี้ผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี นราพัฒน์ แก้วทอง แจ้งที่ประชุมว่าท่าน
รัฐมนตรี เฉลิมชัยศรี อ่อน จะรับภาระท่ีจะไปคลี่คลายปัญหานี้ให้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะด าเนินการแจ้งให้กับ
กรมวิชาการเกษตรได้รีบไปด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป โดยกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าส าหรับ 
50,000 รายนี้สามารถด าเนินการออกใบ GAP ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมอย่างแน่นอน เท่ากับเป็นการ
แก้ปัญหาคอขวดท่ีติดขัดอยู่ท าให้การส่งผลไม้ไปจีนคล่องตัวและส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ขายได้ใน
ราคาท่ีปกติหรือดีขึ้นได้ต่อไปในฤดูกาลนี้ 

  4 .  ส าหรั บ เ รื่ อ ง  GMP ท่ี ต้ อ งด า เนิ นการกั บ โ ร ง เก็ บหรื อ โ ร ง ท่ีส่ ง ผล ไม้ ส่ ง ออก  
ต้องได้รับมาตรฐาน GMP คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติให้กรมวิชาการเกษตรให้โอนงานให้กับภาคเอกชน 
ไปด าเนินการ 100% ปรากฏว่าตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมเป็นต้นไปจะท าให้ล้งมีภาระในการท่ีต้องขอใบอนุญาต 
30,000 บาทเป็นต้นไป ซึ่งล้งอยากให้กรมวิชาการหรือกระทรวงเกษตรได้ช่วยคลี่คลายปัญหานี้ซึ่งตัวแทนลง
ได้ส่งหนังสือถึงผมเพ่ือหาวิธีคลี่คลายปัญหานี้ต่อไป 

  5. เรื่องการส่งออกในเรื่องของการตลาด การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ 
ส าหรับการตลาดในประเทศนั้นในฐานะท่ีผมมีส่วนในการรับผิดชอบยืนยันกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ว่าได้สั่ง
การให้กรมการค้าภายใน ในงานท่ีเกี่ยวข้องได้ท างานเชิงรุกเพื่อเร่งท่ีจะด าเนินการคลี่คลายปัญหาตลาด
ภายในก่อนเวลาหรือก่อนท่ีผลไม้จะออกมาก เพื่อเตรียมมาตรการแก้ไขต่อไปรวมท้ังมาตรการท่ีเปิดโอกาส
ให้หิ้วผลไม้ขึ้นเคร่ืองบินฟรีได้ ในน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ก็จะด าเนินการต่อไปและท่านอธิบดีกรมการค้า
ภายในแจ้งว่าแทบจะทุกสายการบินพร้อมให้ความร่วมมือ รวมท้ังการเตรียมช่องทางผ่านตลาดต่างๆ  
ของกระทรวงพาณิชย์และตลาดเอกชนท่ีกระทรวงพาณิชย์มีเครือข่ายอยู่ท่ีจะช่วยระบายสินค้า ส าหรับตลาด
ต่างประเทศ เราพร้อมท่ีจะไปเปิดตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพเช่น อินเดียและตลาด CLMV ซึ่งยังมีศักยภาพสูง
มากและแก้ปัญหาตลาดเดิมท่ีเรามีแต่ยังติดขัดเร่ืองกฎระเบียบคือ อินโดนีเซีย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเจรจา
เพ่ือให้ส่งผลไม้ได้มากขึ้น 

  และเรื่องสุดท้ายเรื่องท่ี 6 ส าหรับผู้ส่งออกผลไม้หรือล้งถ้าติดขัดในเรื่องของเงินทุนจนไม่
สามารถรับซื้อผลไม้ได้ท าให้ราคาผลละไม้ตกกระทรวงพาณิชย์มีลู่ทางท่ีจะช่วยในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นการลดภาระต้นทุน เพ่ือช่วยในการรับซื้อผลไม้ของเกษตรกรต่อไป 
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